

แบบสรุปผลการเยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสริมเกษตร ระดับทีม

ทีมที่ 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลักษณะงาน	กิจกรรม	สถานที่	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไขปัญหา
งานนโยบาย กระทรวง ฯ	ติดตามการดำเนินงานของกลุ่ม แปลงใหญ่	หมู่ 8 ตำบลน้ำเต้า	ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่	ไม่มีการวางแผนการผลิตสารชีวภัณฑ์ เพื่อลด ต้นทุนการผลิต ไม่มีเวลาดำเนินกิจกรรมกลุ่ม	สร้างการรับรู้ให้เห็นความสำคัญของการ ผลิตสารชีวภัณฑ์ และร่วมกับสมาชิกวางแผนการผลิตสารชีวภัณฑ์
	ประชุมจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว	หมู่ 4 ตำบลบางหลวง	มีผู้สมัครเข้าร่วม จำนวน 40 ราย	เกษตรกรขาดความเข้าใจในเรื่องการขอ เอกสารรับรอง GAP	ชี้แจงอธิบายขั้นตอนให้เกษตรกรเข้าใจ
	โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	หมู่ 1-10 ตำบลมหาพราหมณ์	ติดตามการดำเนินกิจกรรมการเกษตร	พบการระบาดของโรคและแมลง	แนะนำให้เกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ในการ กำจัดโรคและแมลง
	Smart Farmer & YSF	หมู่ 3 ตำบลกบเจา	ติดตามการดำเนินกิจกรรมการเกษตรของ YSF	กลัวน้ำว่าไม่เพียงพอต่อการทำกล้วยอบ พลังงานแสงอาทิตย์	ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ปลูกกล้วยน้ำว่า มากขึ้น
งานภารกิจกรมฯ	กลุ่มยุวเกษตรกร	หมู่ 1 ตำบลมหาพราหมณ์	จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร	ยุวเกษตรกรยังไม่เข้าใจบทบาท การดำเนินงาน	สร้างการรับรู้การจัดตั้งกลุ่ม
	ศจช.เครือข่าย	หมู่ 6 ตำบลไทรน้อย	การถ่ายทอดความรู้การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์ แสง มีเกษตรกรเข้าร่วม 20 ราย	เกษตรกรไม่ค่อยสนใจนำไปใช้	ชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญในการลดต้นทุน การผลิต และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
	วิสาหกิจชุมชน	หมู่ 8 ตำบลกบเจา	แนะนำการพัฒนาบรรจุภัณฑ์	บรรจุภัณฑ์ยังไม่น่าสนใจ มีข้อเสียในด้านการ เก็บรักษา และการจำหน่าย	พัฒนาบรรจุภัณฑ์ มีหน่วยงานอิสระและ หน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนด้าน พัฒนาผลิตภัณฑ์
	อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน	หมู่ 1-5 ตำบลบางบาล	เยี่ยมเยียนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน	แนะนำการใช้งาน FARM BOOK เกษตรกร ส่วนใหญ่อายุเยอะ และไม่มี Smart phone	ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Farmbook ให้อาสาสมัครเกษตรเป็นแกน หลักในการขึ้นทะเบียน
งานปกติ	กลุ่มเสริมสร้างรายได้ฯ	หมู่ 1 -8 ตำบลบางหัก	ติดตามการดำเนินกิจกรรมกลุ่มฯ	การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มไม่ต่อเนื่อง	แนะนำเกษตรกรให้แนวทางการดำเนิน กิจกรรม และช่องทางการจัดจำหน่าย

แผนธุรกิจเกษตรกรของเกษตรกร	หมู่ 6 ตำบลวัดตะกู	ให้คำแนะนำการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคลแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร	เกษตรกรไม่ให้ความสำคัญและขาดความเข้าใจในการจัดทำแผนฯ	อธิบายขั้นตอนวิธีในการจัดทำแผนฯให้เห็นถึงความสำคัญของการทำแผนฯ
งานทะเบียนเกษตรกร	ตำบลพระขาว	ปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร ด้วยระบบ FARM BOOK	เกษตรกรส่วนมากมีอายุเยอะและไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน	ส่งเสริมและสร้างการรับรู้ขั้นตอนการปรับปรุง FARM BOOK แก่อาสาสมัครเกษตรกร
ติดตามสถานการณ์เพาะปลูกข้าวนาปี 2562/63	ตำบลบางหลวงโตด			

ลงชื่อ.....

(นางศิริ ตริ่มรรค)

ตำแหน่ง เกษตรอำเภอวังน้อย รักษาการ
เกษตรอำเภอบางบาล

Visit.4

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการวางแผนการผลิตสารชีวภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่สมาชิกกลุ่มและเกษตรกรในพื้นที่ เมื่อเกิดโรคและแมลงระบาด
ควรมีการสาธิตการปฏิบัติในแปลงเรียนรู้
ควรมีการใช้กลไกของศจช.ในพื้นที่ในการแก้ปัญหา การระบาดของโรคและแมลง
ควรมีการวางแผนบริหารจัดการด้านการหาแหล่งขาย กล้วยน้ำว่า
ควรส่งเสริม และให้ความรู้ด้านการทำการเกษตร
ควรมีการวางแผนการผลิตสารชีวภัณฑ์ และการทำ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอย่างสม่ำเสมอ
ควรมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ควรมีการประชาสัมพันธ์เกษตรกร รวมถึงลูกหลาน เกษตรกรให้สามารถเข้าถึงการใช้งาน Farmbook
ควรมีการสนับสนุนติดตามให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง

ควรมีการแนะนำขั้นตอนวิธีการทำอย่างง่ายเพื่อให้
เกษตรกรสามารถทำได้ด้วยตนเอง

ส่งเสริมให้ออกม. ประชาสัมพันธ์วิธีการใช้งาน FARM
BOOK เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่

..

รแทน